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-สำเนา- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 
ครั้งที่ 2 

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕65 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมคิด  แย้มยิ้ม ประธานสภา อบต. สมคิด  แย้มยิ้ม  
2 นายเวียงชัย  แซกพุทรา  รองประธานสภา อบต. เวียงชัย  แซกพุทรา   
3 นายวสุ แดงสูงเนิน เลขานุการสภา อบต. วสุ แดงสูงเนิน  
4 ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 -  
5 นางวราภรณ์  เหมือนสันเทียะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 วราภรณ์  เหมือนสันเทียะ  
6 นายเล็ก  ลังด่านจาก สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 เล็ก  ลังด่านจาก  
7 นายสิน  วนสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 สิน  วนสันเทียะ   
8 นายวิเชียร  เชิดสูงเนิน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 วิเชียร  เชิดสูงเนิน  
9 นายอำพล  พรสวัสดิ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 อำพล  พรสวัสดิ์  

10 นางพนม สุขมะลัง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 พนม สุขมะลัง  
11 นายเสวย อดุลกลาง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 เสวย อดุลกลาง  
12 นางกาวิล  สามโคก สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 กาวิล  สามโคก  
13 นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 ประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ  
14 นายผิน  สาดกำปัง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 ผิน  สาดกำปัง  
15 นายวิหาร กลิ่นขจร สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 วิหาร กลิ่นขจร  
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ผู้ขาดประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

- - - - - 
 

ผู้ลาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 - - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

สมาชิกสภาทั้งสิ้น 15 คน 
ผู้มาประชุม  14 คน 
ผู้ขาดประชุม  - คน  
ผู้ลาประชุม  1 คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม  11 คน 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.    
 
นายวสุ  แดงสูงเนิน  (เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 - เมื่อสมาชิกสภาอบต.หนองหอยผู้มาประชุมได้เข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมแล้วก่อนที่จะได้ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป ขอเรียนเชิญ นายสมคิด แย้มยิ้ม  ตำแหน่ง ประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย 

– ขอเชิญท่านประธานได้เปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 – เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 เพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพสิิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์ นายก อบต.หนองหอย พิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์  
2 นายสุชาติ บำรุงศิลป์ รองนายก อบต.หนองหอย สุชาติ บำรุงศิลป์  
3 นางนภาพร ล่มกาหลง รองนายก อบต.หนองหอย นภาพร ล่มกาหลง  
4 นางนันทนา กลยนี เลขานุการนายก อบต. นันทนากลยนี  
5 นายชิณณวรรธน์  ยอดทองหลาง รองปลัดอบต.หนองหอย ชิณณวรรธน์  ยอดทองหลาง  
6 นายบุญสม  มีกำปัง ผู้ใหญ่บ้านพระงาม บุญสม  มีกำปัง   
7 นางสุภาพร  เกิดโภคา แพทย์ประจำตำบลหนองหอย สุภาพร  เกิดโภคา  
8 นายถนอม  ศรีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหนองกก ถนอม  ศรีจันทร์  
9 นายชยพล  พชรวิทยกุล ผู้อำนวยการกองช่าง ชยพล  พชรวิทยกุล  

10 นายธนบดินทร์ เสมสันเทียะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ธนบดินทร์ เสมสันเทียะ  
11 นางสาววราภร  ขอพรกลาง นักวิเคราะห์ฯ วราภร  ขอพรกลาง  
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ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 1.นายกอบต.แจ้งว่าตามที่สภาอบต.หนองหอย ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7/2565 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570เมื่อครั้งประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1  เมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2565 
 2. วันนี้ร้อยตรีอนุรักษ์ คำดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 1 ได้ขอลาประชุม 1 วัน 
เนื่องจากพาภรรยาไปพบแพทย์ตามนัด 
ที่ประชุม  
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยสมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  
2565 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕65 ผมขอเชิญตัวแทนคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมได้ชี้แจง 
นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 13) 
 ผมได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้วตามท่ีเลขาสภาฯได้จดบันทึกไว้ เห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์ดีครับ 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอแก้ไข เพ่ิมเติมหรือไม่  เมื่อไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี  2565 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕65 
ที่ประชุม                       
 มีมติ(รับรอง.....13.....เสียง ไม่รับรอง.......-....เสียง งดออกเสียง.....1.....เสียง) 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 5.1  ญัตติเรื่อง การพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ 2565 
 ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ยื่นเสนอญัตติขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ  2565 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณารายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว  
ผมเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 



รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหอย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 10 มีนาคม 2565 หน้า 4 
 

นายวสุ  แดงสูงเนิน  (เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 การขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔7 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
 ข้อ 89 ความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใน
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน
และสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 ๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
3. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีนั้น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้จ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเสถียรภาพในระยะยาว 
 ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยและจำเป็นต้องให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสม
ตามข้อ 87 และ 
 ข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุน
สำรองเงินสะสมได้โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ การใช้จ่ายเงินสะสมไปแล้วนั้น ผมจึงขอเชิญ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้แถลงรายการขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ 
2565 ให้ที่ประชุมสภาฯได้พิจารณา ขอเรียนเชิญ 
นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์ทรงศักดิ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยทุกท่าน ตามที่สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหอยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ขอแถลงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ทราบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณด้วยความประหยัด  รอบครอบ มี
ประสิทธิภาพ และคุ้มค่าซึ่งเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ อันจะก่อให้เกิด
ประสิทธิผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ประชาชน  

หลักการ 
 การขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ จำนวน 7,871,000 บาท แยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้ 
  1. ด้านเศรษฐกิจ เป็นเงิน  7,871,000 บาท   แยกเป็น 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็นเงิน 7,871,000 บาท 
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เหตุผล 
 เนื่องด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ที่ ได้รับการอนุมัติมีข้อจำกัดด้าน
งบประมาณ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายและมีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ตลอดจนนโยบายที่กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะต้องดำเนินการเป็น
การเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น ด้านการคมนาคม การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยไม่ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ และไม่อาจรอการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต่อไปได้ เพราะจะทำ
ให้ปัญหาความเดือดร้อนทวีความรุนแรงมากข้ึน  ดังนั้น เพื่อเป็นการบริการชุมชนหรือสังคม เป็นการแก้ไขปัญหาและ
บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดย
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔7 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
หอย จึงขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้จำนวน 5 โครงการ งบประมาณจำนวน 7,871,000 บาท เนื่องด้วย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยมีเงินสะสมเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้นโดยมีฐานะการคลังยังคงมีเสถียรภาพในระยะยาว  สำหรับรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม 
ผมขอให้รองปลัดอบต.หนองหอยรักษาราชการแทนปลัดอบต. ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณเป็น ผู้ชี้แจงต่อสภาฯ  
นายชิณณวรรธน์  ยอดทองหลาง  (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยทุกท่าน ขอรายงานการใช้
จ่ายเงินสะสมของอบต.หนองหอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ใช้จ่ายเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  
1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองจ่ายท่ีจำเป็น  ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2564 
 - เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝากก.ส.ท.หรือ ก.
ส.อ.แล้ว จำนวน 18,369,905.11  บาท 
 - สำรองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายแต่ยังไม่ได้ ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ
และยังไมไ่ด้เบิกจ่าย  จำนวน 930,000 บาท 
 -คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันจำนวน 17,439,905.11 บาท 
 - สำรองงบบุคลากร(ประมาณ 3 เดือน) จำนวน 4,500,000 บาท 
 - เงินสะสมคงเหลือ 12,939,905.11  บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกรณี เกิดภัยร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี  จำนวน               
4,750,000  บาท  
 - เงินสะสมคงเหลือท่ีนำไปใช้จ่ายได้ จำนวน 8,189,905.11 บาท 

- ขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ จำนวน 7,871,000 บาท 
- เงินสะสมคงเหลือหลังจากขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน  318,905.11  บาท 

2. ทุนสำรองเงินสะสม  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2564  จำนวน  26,269,463.81  บาท 
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 การขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ ก็เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งรายละเอียด
โครงการปรากฏตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว ดังนี้  

ที ่ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ  

1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกบ้าน             
โคกเพชร หมู่ที่ 8  สายศาลตาปู่- บ้านตลุกชั่งโค หมู่ที่ 7 
งานถางป่าขุดตอตัดต้นไม้พร้อมขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด
แน่น   กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 1 ,100.00 เมตรคิด
เป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 6,600.00  ตร.ม. พร้อมลงหินคลุก
กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า 990.00 ลบ.ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600.00 ตร.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยบด
อัดแน่น  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐาน 

1,000,000 กองช่าง ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา         
-แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561–2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
7/2565 
ลำดับที่ 1หน้าที่ 4 
 

2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกสาย แยก 
นม.ถ.321-01 ไปบ้านหนองกกสระตาล (บ้านครูเมธี) 
งานถางป่าขุดตอตัดต้นไม้ พร้อมขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบด
อัดแน่น  กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร คิด
เป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1 ,800 ตร.ม. พร้อมเสริมหินคลุก 
กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า 270.00 ลบ.ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตร.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยบด
อัดแน่นพร้อมวางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 1 
จุด 7 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 

294,000 กองช่าง ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา         
-แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561–2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
7/2565 
ลำดับที่ 2 
หน้าที่ 5 
 

3 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า         
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทำนบพัฒนา 
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร  
ยาวรวมบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 62.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
พร้อมฝา จำนวน ไม่น้อยกว่า 8  จุด พร้อมกลบเกลี่ยแต่ง
พ้ืนที่ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบอบต.หนองหอย 
 

132,000 กองช่าง ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา         
-แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561–2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
7/2565 
ลำดับที่ 3หน้าที่ 6 
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ที ่ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ  

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต รหัสสายทาง นม.ถ. 321-06 จากสายบ้านหนอง
หอย หมู่ที่  1  ถึง สายบ้านถนนหักหมู่ที่  2 (คุ้มเดิ่น
มะขามป้อม) บ้านหนองหอย – ถนนหักหมู่ที่1-2 ตำบล
หนองหอย) 
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส
สายทาง นม.ถ. 321-06 จากสายบ้านหนองหอย หมู่ที่ 1  
ถึงสายบ้านถนนหัก หมู่ที่2 (คุ้มเดิ่นมะขามป้อม บ้านหนอง
หอย – ถนนหัก หมู่ที่ 1-2 ตำบลหนองหอย   กว้าง 6.00 
เมตร  ยาว 1 ,500.00  เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนที่ 
9,000  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน  1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ของกรมทางหลวงชนบท 

5,610,000 กองช่าง ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา         
-แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561–2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
6/2565 
ลำดับที่ 1 
หน้าที่ 3 

5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกบ้าน           
โคกเพชร หมู่ที่ 8-คุ้มโนนละหุ่งบ้านโนนผักชี ตำบลชีวึก 
ถางป่าขุดตอตัดต้นไม้พร้อมขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด
แน่น กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 908.00 เมตร คิดเป็น
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5,448.00  ตร.ม พร้อมลงหินคลุก กว้าง
เฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 908.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า 817.20  ลบ.ม. หรือคิดเป็น
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5,448.00   ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบด
อัดแน่น  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐาน 
 

835,000 กองช่าง ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา         
-แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561–2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
6/2565 
ลำดับที่ 2 
หน้าที่ 4 

รวม 5 โครงการ 7,871,000   
 
นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์ทรงศักดิ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 ตามที่ผมและเจ้าหน้าที่งบประมาณได้แถลงหลักการและเหตุผล รายละเอียดของโครงการในการขออนุมัติให้
ใช้จ่ายเงินสะสมไปแล้วนั้น เพ่ือเป็นการบริการชุมชนและสังคม เป็นการแก้ไขปัญหาและบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  จึงขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2565  จำนวน 
7,871,000 บาท เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยพิจารณาอนุมัติต่อไป  
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 ตามที่ท่านนายกอบต.หนองหอย ได้แถลงรายละเอียดขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม และเลขานุการสภาฯได้
ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ก่อนที่จะขอมติที่
ประชุมสำหรับผมเมื่อก่อนผมเคยตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตรวจสอบก่อนมาขอมติที่ประชุม แต่ปัจจุบันนี้ดำเนินการ
อย่างไร ขอเชิญสมาชิกเสนอแนะ 
นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 13) 
 ผมเชื่อว่านายกจะบริหารงานได้ดี ส่วนตัวเห็นด้วยทุกโครงการ เพราะประชาชนเดือดร้อนจากถนนทุกสาย
จริงๆ 
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นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม ่
นายเสวย อดุลกลาง (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 11) 
 เมื่อสมัยก่อนการจัดตั้งงบประมาณจะตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบดูโครงการว่าจุดตรงไหน จำเป็นเร่งด่วน
อย่างไร จึงกลับมาปรับลดโครงการ ผมเองก็ยังไม่เห็นโครงการที่เสนอมาว่าเส้นทางเป็นอย่างไร ผมขอเสนอเพียงเท่านี้ 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 จริงตามที่ท่านเสวยฯชี้แจง เพราะบางท่านยังไม่รู้ พ้ืนที่  ท่านจะให้ความเห็นชอบโดยที่ท่านไม่รู้ พ้ืนที่                 
ผมขอกล่าวแค่นี้ 
นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์ทรงศักดิ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 โครงการจ่ายขาดเงินสะสม หมู่ที่ 8 – หมู่ที่ 7  เป็นทางผ่านบ้านนายก แต่ถนนลำบากมากจริง เพราะมี            
แต่ดิน จะมีสองช่วง เพราะสายที่สองไปติดต่อกับตำบลชีวึก ผู้บริหารก็มองเห็นถึงการพัฒนาเชื่อมโยงการใช้ถนน
ร่วมกัน ท่านประธานสภาพูดก็ถูกที่ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ จะใช้กรณีการตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แต่
วันนี้ขออนุมัติใช้เงินสะสมเพราะเป็นงบประมาณต่างๆที่เหลือจากจ่ายก็จะตกเป็นเงินสะสม ซึ่งผ่านการพิจารณา
มาแล้ว เพราะระเบียบเป็นแบบนี้ จะขอให้รองปลัดช่วยชี้แจงเพ่ิมเติม 
นายชิณณวรรธน์  ยอดทองหลาง  (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 ตามที่ท่านท้วงติงเรื่องการแปรญัตติ จะต้องใช้กับข้อบัญญัติ เงินสะสมจะจ่ายได้ต้องกันเงินเดือนสามเดือน 
กันเงินสาธารณภัย 10%หักเงินสะสมที่ต้องส่งฝากก.ส.ท.หรือก.ส.อ. และโครงการจะต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นก็ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนฯ คณะกรรมการพัฒนาฯ ประชาคมตำบล และผ่านสภาฯเห็นชอบ
แล้ว ระเบียบไม่ได้เขียนว่าจะต้องผ่านคณะกรรมการแปรญัตติฯ แต่การใช้เงินสะสมสามารถซักถามได้สามารถอนุมัติ
ผ่านได้ บางครั้งอาจจำสับสน  จะออกไปตรวจสอบดูก็ได้แต่อาจจะเสียเวลาหรือไม่ ขอชี้แจงเพียงเท่านี้  
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 ผมเข้ามาใหม่ ที่ผ่านมาจะรับร่างแผนฯมาก่อน แล้วนายกจะขอจ่ายขาดเงินสะสม และที่ผ่านมาก็ตั้ง
คณะกรรมการออกไปตรวจสอบดูหากดำเนินการเฉพาะในข้อบัญญัติก็ไม่เป็นไร มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม ่
นายวสุ  แดงสูงเนิน  (เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 ผมได้เรียนรู้เมื่อสักครู่ ผมเห็นด้วยทั้ง 5 โครงการ ซึ่งตรงกับนโยบายท่านนายกที่เป็นนโยบายเร่งด่วนด้านการ
คมนาคม แต่ไม่ทราบว่าเป็นนโยบายนายกท่านก่อนหรือนโยบายนายกท่านใหม่ แต่สงสัยว่าโครงการและงบประมาณ
เหมาะสมหรือไม่ แต่สรุปผมก็เห็นด้วย 
นายชิณณวรรธน์  ยอดทองหลาง  (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น คือจะต้องมีงบประมาณดำเนินการได้เลย เช่น เงินงบประมาณ เงินสะสม เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ตามที่สภาได้ให้ความเห็นชอบแผนฯมาก่อน ซึ่งท่านอนุรักษ์ฯ ได้อภิปรายแผนฯเยอะมากที่อยากให้
ทำถนน คสล. เพราะทางเชื่อมของตำบลชีวึกท่านก็อยากให้ทำ คสล. เพราะตำบลชีวึกทำมาจดเขตตำบลหนองหอย
หมดแล้ว ที่พูดว่าไม่รู้ไม่เห็นควรจะพูดตอนก่อนให้ความเห็นชอบแผนฯ แต่หากจะออกไปตรวจสอบดูก็ได้ จึงขอเรียน
ให้ทราบเพียงเท่านี้ 
นายชยพล พชรวิทยกุล (ผู้อำนวยการกองช่าง)   
 ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติม ทุกโครงการได้ผ่านการประชุมมาแล้วตามที่รองปลัดชี้แจงผมว่า 5 โครงการมีความ
ยากลำบากเพ่ือให้โครงการที่มีพ้ืนฐานมีความแข็งแรง โครงการที่ 1 เป็นถนนลูกรังน่าจะพัฒนาให้เป็นหินคลุก 
โครงการที่ 2 สายหมู่ที่ 6 –ตำบลทัพรั้ง โครงการที่ 3 เป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก โครงการที่ 4 สายนี้
ประชาชนใช้เป็นเส้นทางลัดควรปรับปรุงเป็นถนนลาดยาง โครงการที่ 5 หลักการและเหตุผลก็ตามที่ท่านายกได้ชี้แจง
แล้ว เพราะเป็นถนนเชื่อมระหว่างตำบลให้มองเห็นว่า อบต.ก็มีการพัฒนาเชื่อมตำบล เดิมเป็นถนนลูกรังก็จะลง            
หินคลุก หากสภาฯจะลงไปตรวจสอบก็อยู่ที่สภาฯ สำหรับเงินงบประมาณแต่ละโครงการราคาขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน 
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กรมบัญชีกลาง มีกำหนดให้ข้าราชการดำเนินการ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางมีการควบคุมอัตราน้ำมัน ใช้ข้อมูล
พานิชย์จังหวัดประกอบการพิจารณา จะใช้ราคาเกิดที่กำหนดไม่ได้ แต่ใช้น้อยกว่าได้ 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 ผมเพียงแค่สงสัยว่าต้องไปดูงานหรือไม่เท่านั้น และโครงการนี้ก็เสนอในสมัยนายกท่านนี้ มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายอีกหรือไม ่
นายวิเชียร  เชิดสูงเนิน  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 6) 
 ผมก็เข้ามาใหม่ เมื่อผ่านสภาฯให้ความเห็นชอบแผนฯแล้ว ผมเชื่อมั่นในท่านนายก ท่านรองปลัด และ
ผู้อำนวยการกองช่างที่กล่าวมาแล้ว 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่   
ที่ประชุม 
 ไม่มี 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 โครงการ 
งบประมาณจำนวน 7,871,000 บาท 
มติที่ประชุม                       
 มีมติ(เห็นชอบ.....13.....เสียง ไม่เห็นชอบ......-....เสียง งดออกเสียง.....1.....เสียง) 
 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 5.2 ญัตติเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อตั้ง
จ่ายรายการใหม่ 
 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
นายวสุ  แดงสูงเนิน  (เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดที่จะขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา ขอเรียนเชิญ 
นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์ทรงศักดิ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ไปแล้วนั้น  จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดให้มีการดำเนินการตาม
นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รวม 8 นโยบาย เร่งด่วน และ 13 นโยบายระยะยาว  นโยบาย “โคราช
เมืองกีฬา”  กำหนดให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินงานขับเคลื่อน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพ่ือให้จังหวัด
นครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีแผนงานในการส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก ระดับชาติ เนื่องจาก
เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและมีความพร้อมทุกด้าน และยังมีแผนให้ทุกภาคส่วนในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 
หน่วยงานองค์กรเอกชน สมาคม ชมรม จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในทุกระดับ และมีแผนงานส่งเสริมให้ประชาชน
ทุกระดับออกกำลังกายในรูปแบบกีฬา หรือนันทนาการ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสุขภาพที่แข็งแรงและใช้ วิธีการออกกำลัง
กายเป็นรูปแบบหนึ่งเพ่ือให้มีการจัดการทางด้านอารมณ์ที่แจ่มใส  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้พิจารณา
จัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย “โคราชเมืองกีฬา” โดยได้กำหนดกิจกรรมทั้งในระดับหมู่บ้านและ
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ภายในสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย กำหนดให้ทุกวันพุธเป็นวันกีฬา โดยการจัดกิจกรรม
การเต้นแอโรบิค และกีฬา นันทนาการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล  เพ่ือให้ผู้บริหาร  ข้าราชการ 
พนักงานจ้างมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่อง
เสียงกลางแจ้ง เพ่ือใช้ในการออกกำลังกายเพ่ือดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยอาศัย
อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวดที่ 
4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่นจึงเสนอเพ่ือพิจารณา ส่วนรายละเอียด  จะให้รองปลัดในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณช่วยชี้แจง 
นายชิณณวรรธน์  ยอดทองหลาง  (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ มีรายละเอียด
ดังนี้ โอนลด 
 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน 
งบประมาณตั้งไว้ 60,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  60,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 40,0 00 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 20,000  บาท 

โอนเพิ่ม  (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
           แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
โอนเพ่ิมครั้งนี้ 40,000  บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 40,000  บาท เหตุผลการโอนเพ่ือใช้ในกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ ส่งเสริมการออกกำลังกายให้ประชาชนทุกระดับเพ่ือให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและอารมณ์แจ่มใส คำ
ชี้แจง เพ่ือจัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง  จำนวน 1 ชุด ราคา 40,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. ตู้ลำโพงเบสขนาด 18 นิ้วจำนวน 2 ใบ 
2. ตู้ลำโพงเสียงกลาง 12 นิ้วจำนวน 2 ใบ 
3. ขาตั้งลำโพง จำนวน 2 ขา 
4. เพาเวอร์แอมป์เครื่องเสียง ขนาด 800 วัตต์จำนวน 1 เครื่อง 
5. เครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน 1 เครื่อง 
6. รางปลั๊กไฟ AC สำหรับติดแร็คจำนวน 1 ตัว 
7. สายลำโพง จำนวน  1 ม้วน 
8. ชุดไมค์ลอยคลื่น UHF จำนวน 1 ชุด 
9. กล่องแร็คใส่เครื่องเสียง ขนาด 6 U จำนวน 1 กล่อง 

 รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้แล้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯมีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายธนบดินทร์  เสมสันเทียะ (ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)   
 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งนี้ก็ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงไป
แล้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา มีเป้าหมายหลักเพ่ือขับเคลื่อน 8 
นโยบายเร่งด่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายของชาวจังหวัดนครราชสีมา 
ประกอบกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส2019 (COVID-19) ที่ยังมีอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จึงได้มีการรณรงค์
ส่งเสริมให้ประชาชน เสริมสร้างความแข็งแรงและภูมิคุ้มกันให้กับตนเองด้วยการออกกำลังกาย ภายใต้นโยบาย 
“โคราชเมืองกีฬา”ดังนี้  
 1. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ป็ น เ จ้ า ภ า พ จั ด ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  ร ะ ดั บ ช า ติ  
 2. ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ก า ร แ ข่ ง ขั น ร ะ ดั บ อ ำ เ ภ อ  อ ย่ า ง น้ อ ย  1อ ำ เ ภ อ  1 นิ ด กี ฬ า 
 3. ส่ ง เส ริ ม ให้ ทุ ก ห มู่ บ้ า น  เล่ น กี ฬ าแ ล ะอ อ ก ก ำลั งก าย  ใน รู ป แ บ บ กี ฬ าแ ล ะนั น ท น าก า ร 



รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหอย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 10 มีนาคม 2565 หน้า 11 
 

 4. จัดกิจกรรมวันออกกำลังกายพร้อมกันของคนทั้งจังหวัด ในวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน เวลา          
16.30 น. 
 ซึ่งส่วนราชการอำเภอพระทองคำ จัดวันพุธที่ 3 ของเดือนซึ่งผ่านมาแล้ว อบต.หนองหอยจะจัดทุกวันพุธ 
นายกเห็นว่าเครื่องเสียง อบต.ไม่มี ก็อยากให้มีเป็นของ อบต. ไม่ใช่เฉพาะงานกีฬา แต่ไว้ใช้งานอ่ืนๆด้วย เช่น งานปลูก
ป่า งานจิตอาสา งานเลี้ยงรับส่งเจ้าหน้าที่ และเมื่อโรคโควิด-19 บางเบาลงก็จะจัดงานกีฬาของอบต. ให้รออีกสัก
ระยะ เพราะ อบต.ไม่ได้จัดมาสองปีแล้ว ผมขอให้ทุกส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาร่วมออกกำลังกาย และจะ
รายงานอำเภอทุกครั้งที่จัดกิจกรรม ทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง และขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมและ
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนร่วมด้วย อนาคตจะมีการจัดทำเวทีและขอเครื่องเสียงไว้ใช้จัดกิจกรรม 
นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์ทรงศักดิ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 ผมขอเพิ่มเติม ผมเห็นเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องเสียงเล็กๆแล้วเสียงไม่เล้าใจ อบต.มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ก็จะ
ได้นำไปใช้ได้ด้วย 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 ตามที่ท่านนายกอบต.หนองหอยได้แถลงรายละเอียดขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้พิจารณา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
ที่ประชุม    
 ไม่มี 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 เมื่อไม่มี ผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เพ่ือตั้งจ่าย
รายการใหม่ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 40,000 บาท 
ที่ประชุม                       

มีมติ(เห็นชอบ.....13.....เสียง ไม่เห็นชอบ......-....เสียง งดออกเสียง.....1.....เสียง) 
 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 5.3 ญัตติเรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับโอนภารกิจบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปา
บาดาลตามโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่ อแก้ ไขปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม               
บ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 3 
 ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดที่จะขอ
ความเห็นชอบการรับโอนภารกิจบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาบาดาลตามโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาล
ระยะไกลเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม บ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 3 ให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา ขอ
เรียนเชิญ 
นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์ทรงศักดิ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้รับแจ้งจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา) ตาม
หนังสือที่ ทส 0712/1020 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ว่าตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรม
ทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดสรรงบประมาณโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่แล้งช้ำซาก
หรือน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา)ได้ดำเนินการเจาะ
และพัฒนาบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาบาดาล ตามโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และมีความประสงค์
ขอส่งมอบบ่อน้ำบาดาล พัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่บ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 3 ให้กับองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหอย สามารถดำเนินการโดยอิสระในการบริหารจัดการ ตลอดจนซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพที่ดี
และสามารถใช้ประโยชน์ได้เพ่ือให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค หรือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ
ดังกล่าว และอาจจัดตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในชุมชนดำเนินการดังกล่าวแทนได้ โดยกรมทรัพยากร
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น้ำบาดาลขอสงวนสิทธิ์ ในพัสดุที่ส่งมอบดังกล่าวข้างต้น เพ่ือการศึกษา วิจัย พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง เพ่ือเป็นแหล่งน้ำในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ภัยแล้ง ภัยพิบัติอ่ืนใด และกรณีเหตุจำเป็นอ่ืนๆตามที่
กรมทรัพยากรน้ำเห็นสมควร สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมผมขอให้รองปลัดช่วยชี้แจง ขอเชิญครับ  
นายชิณณวรรธน์  ยอดทองหลาง  (รองปลดัองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา ได้มีหนังสือขอส่งมอบบ่อน้ำบาดาล พัสดุและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องตามโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่แล้งช้ำซากหรือน้ำเค็ม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ผมดูแล้วให้รับโอนย้อนหลัง ผมเลยให้ทำหนังสือเข้ามาใหม่ ส.อบต.เล็กฯบอกว่ายังต้องซ่อม
อยู่  ไฟฟ้า 3 เฟส ก็มีเพียง 2 เฟส เพราะอบต.ต้องจ่ายค่าไฟฟ้า ผมได้ไปปรึกษาท่านท้องถิ่นจังหวัด และผมก็ทำ
หนังสือไปขอเอกสารเพ่ิมเติมจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา เช่น แบบแปลน เงินประกันสัญญา  
ส.อบต.เล็กฯ ก็บอกว่ายังเสียอยู่หากรับโอนแล้วจะเป็นภาระหรือไม่ อยากได้ก็อยากได้ เพราะประชาชนเดือดร้อนมาก 
เพราะของ อบต.ใช้ระบบแรงดัน เจาะบ่อบาดาลช่วยเหลือก็เปลืองซัพเมิร์ส เห็นจะถ่ายโอนให้ก็ดีใจ แต่ยังไม่เรียบร้อย 
ผมก็มีคำสั่งให้คณะกรรมการฯ ออกไปตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย รองปลัดอบต. ผู้อำนวยการกองช่าง 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ผู้ใหญ่บ้านทำนบพัฒนา ผู้ใหญ่บ้านศรีพัฒนา ผู้ใหญ่บ้านทำนบพัฒนาใต้ สมาชิกอบต.        
หมู่ที่ 3 และนิติกร โดยตรวจรายละเอียด ดังนี้ 
 1. บ่อน้ำบาดาล จำนวน 4 บ่อ  

2. เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มน้ำได้ ขนาด 3 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด  
 3. เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบVertical Multistage ขนาด 5.5 แรงม้า  
 4. ถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตรจำนวน 2 ถัง 
 5. หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน ความจุ 75 ลูกบาศก์เมตร 
 6. จุดจ่ายน้ำถาวรและท่อส่งน้ำ 
 7. ป้ายชื่อโครงการ 
 จากการไปดูเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ช่างของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา มาด้วย และวันไป
ตรวจตรงกับวันไปตรวจรับโอนน้ำดื่มชุมชน หมู่ที่ 12 ไปดูอีกครั้งก็ยังไม่เรียบร้อย ค่าไฟฟ้าก็ยังไม่ได้จ่ายประมาณ             
8 – 9 เดือน ไฟฟ้าอำเภอโนนไทยก็โทรมาหาผม ผมก็บอกว่ารอรับโอนผ่านสภาฯก่อน ผมขอให้ สมาชิกหมู่ที่ 3 ช่วย
ชี้แจงว่าประปาใช้ได้หรือไม่ หากรับโอนจะคุ้มค่าหรือไม่ 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 ตามที่ท่านนายกอบต.หนองหอยได้แถลงรายละเอียดชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่จะขอความเห็นชอบการรับ
โอนภารกิจบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาบาดาลตามโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพ่ือแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม บ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 3 ให้ที่ประชุมได้พิจารณา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  
นายเล็ก  ลังด่านจาก  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  หมู่ที่ 3)  
 ผมดูแลการใช้น้ำประปาหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15  ที่ใช้น้ำร่วมกัน เมื่อวานไปเปิดสามครั้งทุกอย่างดี แต่ตู้
ดำเนินการตัดแล้วต้องปิดเปิดใหม่ เมื่อวันเสาร์เจ้าหน้าที่จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมามาดู ก็
บอกว่าหากน้ำเต็มก็จะตัด เจ้าหน้าที่บอกว่าจะไปรายงานหัวหน้าทราบก่อนแล้วจะมาแก้ไขให้ ผมโทรไปก็แจ้งเลื่อนวัน
ออกมาดูไปเรื่อยๆ ผมก็ใช้ช่างไฟฟ้าของ อบต.ไปดูก็บอกว่าเหมือนเดิม หากโอนเป็นของอบต.แล้วจะแก้ไขให้ ผมขอ
ความเห็นจากท่านรองปลัดด้วย 
นายชิณณวรรธน์  ยอดทองหลาง  (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 ถามว่าคุ้มค่าหรือไม่ งบประมาณ 12 ล้านกว่าบาท ผมก็ถามช่างของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 
นครราชสีมาบอกเป็นระบบลูกรอย เขาบอกไม่เสีย แต่จะให้ทันใจก็ไม่ทันใจ แต่หากถามว่าต้องรับหรือไม่ ผมก็เห็นว่า
ควรรับไว้ ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ 
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นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 ท่านเล็กฯ ท่านดีใจหรือไม่ และมีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
นายเล็ก  ลังด่านจาก  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  หมู่ที่ 3)  
 เห็นมาดำเนินการชาวบ้านก็ดีใจ พอมาใช้ปัญหาเยอะมาก อันนี้ระบบทำงานเองตัดเอง พอถึงเวลามันไม่ตัด  
ก็อยากให้เขามาแก้ไขให้ดี แต่น้ำดีเต็มถังทุกวัน แต่ตัวดูดจ่ายไม่ดีไม่ส่งน้ำ หากรับโอนมาแล้วช่าง อบต.ก็จะดำเนินการ
ได้เต็มที่  
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม ่
ที่ประชุม 
 ไม่มี 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 

หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการรับโอนภารกิจบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปา
บาดาลตามโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม บ้านทำนบพัฒนา 
หมู่ที่ 3 
ที่ประชุม                       
 มีมติ(เห็นชอบ.......13...เสียง ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง งดออกเสียง......1....เสียง) 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ 
นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์ทรงศักดิ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
  ขอชี้แจงการประชุมประจำเดือนที่อำเภอพระทองคำ ดังนี้ 1. คดีงัดแงะ ที่ตำบลทัพรั้ง จับได้แล้วเป็นพ่อลูก 
สถานนีตำรวจภูธรพระทองคำห่วงใยให้ช่วยระมัดระวังคนต่างหน้าอยากให้ช่วยสังเกต การแจ้ง 191 จะช้า ให้แจ้ง
ศูนย์พระทองคำเบอร์โทร 044 972 222 2.สาธารณสุขอำเภอพระทองคำแจ้งว่าโรค covid-19 ต่อจากนี้วันที่              
1 มีนาคม 2565 ไม่มีศูนย์ ci ใครติดโควิด-19ไม่ต้องกักตัวให้ระมัดระวังให้รับยามากินเองเว้นระยะห่างคนใน
ครอบครัวพระ omegleเป็นโรคประจำถิ่น 3. การเผาป่ากฎหมายรุนแรงโดยเฉพาะการเผาอ้อยเผาได้ 10% ปีหน้า 
5% ปี 2560 70% บางคนบอกไม่เผาทำยากก็อยากให้ระมัดระวัง 4. ยาเสพติดให้ช่วยสอดส่องดูแลใบกระท่อมก็ดู
กฎหมายก็ถูกกฎหมายทุกอย่างอยากให้ระมัดระวัง 5. การแข่งขันฟุตบอลท้องถิ่นท่านผู้นำคงรู้ดี 6.การครอบครอง
ที่ดินโครงการบอกดินคือการออกโฉนดให้ติดต่อที่ที่ดินผ่านโซเชียลหรือติดต่อที่ที่ดินอำเภอโนนไทย 7. การจัดผ้าป่า
สนับสนุนคนยากจนตำบลหนองหอยมีหลายแห่ง เช่น ให้การศึกษา  แนะนำอาชีพ  ให้ถุงยังชีพดูแลความยากจน           
ให้หาย ฝากให้ท่านช่วยดูแลสำรวจว่ามีคนยากจนมากกว่านี้น่าจะมีคนขาดโอกาสจะปฏิเสธไม่ได้โดยเฉพาะผู้นำก็ควร
ช่วยเหลือส่วนผมขอแจ้งเพียงเท่านี้ 8.วันนี้มีการเผาศพบ้านโคกเพชร จะต้องไปร่วมพิธีด้วย 
นางวราภรณ์ เหมือนสันเทียะ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  หมู่ที่ 2)  
  ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ช่วยเหลือโครงการหมู่ 2 รอมานานมาก มีหมู่ 2 คุ้มเดินมะขามป้อมใช้และ
ประชาชนหมู่บ้านอื่นๆใช้ร่วมด้วย ขอขอบคุณด้วยความจริงใจ 
นายวสุ  แดงสูงเนิน  (เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
   โครงการไปนาของหมู่ 4 นายกบอกให้ทำหนังสือมาผมก็ทำมาแล้วรายละเอียด ดังนี้ เนื่องด้วยในฤดูฝนที่ผ่าน
มามีฝนตกจำนวนมากทำให้ถนนทางเข้าหมู่บ้านและทางไปนาของหมู่บ้านโค้งสําโรง หมู่ที่ 4 ถูกน้ำท่วมกัดเซาะชำรุด
เสียหายอย่างหนักถึง 2 ครั้ง ชาวบ้านได้ช่วยกันระดมทุนจ้างผู้รับเหมาซ่อมแซมแล้วในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ดีพอ เพราะ
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ยังขาดงบประมาณ (โดยเฉพาะทางไปนาจากหัวโค้งแท้งค์น้ำประปาเก่า-สระหลวง) ระยะทางประมาณ 300 เมตร
กว้าง 3 เมตร ดังนั้น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้อนุมัติงบประมาณซ่อมแซมโดยการเสริมลูกรังหินคลุก 
และเพ่ิมท่อระบายน้ำขนาด 80 นิ้ว จำนวน 1 ท่อน ก่อนถึงฤดูฝนนี้ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน
ที่สัญจรตามเส้นทางดังกล่าวข้างต้น ผมส่งรูปให้ดูทางกลุ่ม Line ผู้บริหารสมาชิกแล้ว และเหลืออีก 1, 200 เมตรก็
อยากให้ช่วยให้ได ้
นายเล็ก  ลังด่านจาก  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  หมู่ที่ 3)  
  การเสียภาษีที่ดินมีหนังสือถึงเจ้าตัวเอง ฝากถามว่าจะฝากผมมาชำระได้หรือไม่ และภาษีโรงเรือนที่อบต.เคย
ไปเก็บเห็นเงียบไปร้านค้าฝากมาถามทำไมไม่เก็บ 
นายประสิทธิ์ เจิมสันเทียะ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  หมู่ที่ 13)  
  ผู้ป่วยติดเตียงรอการช่วยเหลืออยากทราบว่าดำเนินการถึงข้ันตอนใดแล้ว 
นายบุญสม มีกำปัง   (ผู้ใหญ่บ้านพระงาม   หมู่ที่ 14)  
  ขอสอบถามเรื่องท่อน้ำเข้าสระทั้งสองคุ้ม และถนนสายหินเรือ ตามที่รองนายกสุชาติฯไปถมดินให้สัญจรได้
ก่อน อยากให้ไปซ่อมสำรวจดูซ่อมให้เสร็จเกรงฝนจะมาถนนจะขาดอีกเพราะข้างในมีฟาร์มแพะฟาร์มวัวจะเข้าออก
ลำบาก 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีขอเชิญผู้บริหารชี้แจง 
นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์ทรงศักดิ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
  ผมเรียกนักวิชาการสาธารณสุขไปสอบถามไปสืบราคาแพมเพิสขอให้รองปลัดช่วยชี้แจง 
นายชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
  -ผู้ป่วยติดเตียง จะนำงบประมาณสปสช.ไปช่วยเหลือ ผมจะให้เรียกประชุมคณะกรรมการสปสช.ในอาทิตย์
หน้าเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
  -หมู่ 14 ผมแจ้งให้กองช่างดำเนินการแล้ว 
  -เรื่องภาษีจะมีลูกหนี้เก่าด้วย จะต้องเก็บใหม่ด้วยโรงเรือนยังไม่ได้สำรวจท่านนายกกำลังให้เจ้าหน้าที่ออก
สำรวจจะเป็นกองคลังกับกองช่างออกสำรวจฝากเสียภาษีได้เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จให้ หากไม่มีหนังสือแจ้งให้เสีย
ภาษีก็สามารถชำระได้เลยส่วนอันใหม่ต้องรอสำรวจก่อน 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
  มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 
นายประสิทธิ์ เจิมสันเทียะ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  หมู่ที่ 13)  

ประธานสภาฯลืมหรือไม่ว่าจะประชุมประจำเดือนวันใด 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 

หลังนายกกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประชุมประจำเดือนมาแล้ว 
นายบุญสม มีกำปัง   (ผู้ใหญ่บ้านพระงาม   หมู่ที่ 14)  
  การประชุมประจำเดือน ไม่มีความชัดเจนในแต่ละเดือน 
นายชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
  เมื่อวานผมไปประชุมโครงสร้างอบตใหม่ ที่ Terminal มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ในอนาคตอาจไม่มี
อบต.มีแต่เทศบาลให้รอดู มีการลงมติ 2 ข้อคือ จะให้อบต.ต่อขึ้นตรงต่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ  อยู่
ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทย และวันจันทร์หน้าจะไปตรวจเยี่ยมคนยากจนในตำบลพยายามสำรวจและ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงคณะกรรมการจะไปดูรายละเอียดอีกครั้ง 
นายประสิทธิ์ เจิมสันเทียะ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  หมู่ที่ 13)  
  การออกตรวจอยากทราบว่านำรายชื่อมาจากไหน 
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นายชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
  ตำบลหนองหอยมี 103 รายชื่อมาจากหลายหน่วยงานคัดเลือกเหลือ 13 ท่านจะออกไปตรวจสอบดูว่าจะ
ช่วยเหลือทั้งหมดหรือไม่ 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
  ให้กลับมาดูเรื่องการประชุมประจำเดือนของสมาชิกอบต.ให้ที่ประชุมนำเสนอ 
นางวราภรณ์ เหมือนสันเทียะ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  หมู่ที่ 2)  
  ดิฉันขอเสนอให้ประชุมหลังจากอำเภอประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
นายชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
  คาดว่านายอำเภอพระทองคำจะมาดำรงตำแหน่งเดือนเมษายน 2565 นายอำเภอคนเก่าให้ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการกับฝ่ายปกครองพร้อมกัน เมื่อก่อนประชุมแยกกัน อาจต้องรอดูนโยบายท่านนายอำเภอคนใหม่ 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 

มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
นายเสวย อดุลกลาง (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  หมู่ที่ 11)  
  ขอปรึกษาไม่ทราบว่าเป็นมิจฉาชีพหรือไม่ ผู้ใหญ่บ้านผมได้รับโทรศัพท์ และนำข้อมูลไปแจ้งเจ้าทุกข์คือ
ลูกบ้านท่านหนึ่งว่าจะมีคนมายึดที่ดินบอกให้ขนของออกจากบ้าน  ซึ่งเจ้าทุกข์ก็บอกว่าไม่เคยนำที่ดินไปจำนองที่ไหน
ถามลูกๆแล้วก็ไม่ทราบเรื่อง จะทำอย่างไรดี 
นายบุญสม มีกำปัง   (ผู้ใหญ่บ้านพระงาม   หมู่ที่ 14)  
  ขอเสริมท่านเสวย อดุลกลาง เคสแบบนี้เกิดที่บ้านพระงามมาก่อน ผมเสนอให้ไปแจ้งความและนำเบอร์
โทรศัพทใ์ห้ตำรวจจัดการเอง 
นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์ทรงศักดิ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
  เวลาท่านไปแจ้งความให้ใช้คำว่าขอความอนุเคราะห์ช่วยตรวจสอบ เพราะบางครั้งอาจจะลืมนำเอกสารไปทำ
อะไรมาก่อนก็ได้  
นายชิณณวรรธน์ ยอดทองหลาง (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
  ผมว่าอาจเป็นของกรมบังคับคดี มีหนังสือมาที่อบต.ปิดประกาศให้ไปตรวจสอบดูเป็นของที่ดิน คงไม่ใช่
มิจฉาชีพเพราะมีรายชื่อแจ้งมาหลายท่านอยู่เหมือนกัน  
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 

มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการ
ประชุม 

เลิกประชุมเวลา 12.06  น. 

            (ลงชื่อ)       วสุ  แดงสูงเนิน ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
     (นายวสุ  แดงสูงเนิน) 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหอย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เห็นว่าถูกต้อง         
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานวันที่  14  มีนาคม 2565 
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   (ลงชื่อ)      เล็ก  ลังด่านจาก ประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
     (นายเล็ก  ลังด่านจาก) 
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 3 
 
 
   (ลงชื่อ)       สิน  วนสันเทียะ คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
    (นายสิน  วนสันเทียะ) 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 5 
 
 
   (ลงชื่อ)   ประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ  เลขานุการคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
          (นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ) 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 13 
 
 
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล          
หนองหอย  สมัยวิสามัญ   สมัยที่  1  ประจำปี  2565  ครั้ งที่  2 วันที่   10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565                       
เมื่อวันที่  13 มิถุนายน 2565 
 
 

(ลงชื่อ)      สมคิด  แย้มยิ้ม ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
     (นายสมคิด  แย้มยิ้ม) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
          วันที่  13  มิถุนายน 2565 
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